

NCB iziBankbiz- người bạn đồng hành tin cậy cho các doanh nghiệp

14:30 01/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ứng dụng ngân hàng số NCB iziBankbiz của ngân hàng TMCP quốc dân (NCB) đang trở thành người bạn đồng hành tin cậy, trợ lực cho các doanh nghiệp tăng tốc dịp cuối năm nhờ các tính năng nổi bật như: gia tăng tốc độ giao dịch, nâng cao khả năng quản lý và tối ưu chi phí hoạt động.

NCB iziBankbiz dễ sử dụng, khả năng đồng bộ trên nhiều thiết bị

Giao diện thân thiện, đồng bộ trên các nền tảng, từ Internet Banking trên trình duyệt internet đến Mobile Banking (ứng dụng iziMobiz) trên điện thoại di động là ưu điểm mà rất nhiều khách hàng đánh giá cao ở ngân hàng số iziBankbiz.

Chỉ với một chạm, khách hàng có thể chuyển đổi giữa các thiết bị thuận tiện hay trải nghiệm các giao dịch tài chính cốt lõi. Các tác vụ như chuyển tiền định kỳ, trả lương cho nhân viên, vấn tin, báo cáo thống kê tài khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh... được thực hiện nhanh chóng và chính xác, không cần bổ sung bản cứng hồ sơ chứng từ tại ngân hàng như giao dịch truyền thống.

Người dùng cũng sẽ được nhận thông báo tức thì về lệnh cần duyệt, biến động số dư ngay khi bút toán được khởi tạo/phê duyệt thành công. Từ đó, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất công việc.

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng đối mặt nhiều thách thức, NCB iziBankBiz vẫn duy trì lượng khách hàng ổn định, đồng thời gia tăng khách hàng mới.

Thông tin từ NCB, trong 10 tháng đầu năm 2023, ngân hàng ghi nhận 900 khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng ứng dụng ngân hàng số iziBankbiz. Đây là minh chứng cho thấy NCB ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp tin nhiệm, đặt niềm tin và lựa chọn để đồng hành trên chặng đường phát triển kinh doanh.



NCB iziBankbiz ghi điểm với người dùng nhờ giao diện thân thiện, tính năng quản trị thông minh và khả năng tối ưu chi phí.

Tính năng quản trị thông minh nhờ cơ chế phân quyền linh hoạt.

Không chỉ sở hữu giao diện thông minh, thân thiện, NCB iziBankbiz còn ghi điểm với người dùng nhờ các tính năng quản trị thông minh, giúp các doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp ở từng thời điểm.

Trên ứng dụng NCB iziBankbiz, chủ doanh nghiệp có thể chủ động chia việc đúng người thông qua 5 phân quyền riêng biệt: sao kê, nhập lệnh, kiểm soát, duyệt lệnh và quản trị.

Đáng chú ý, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng nắm quyền quản trị có thể dễ dàng cài đặt hạn mức chuyển tiền, cấp lại mật khẩu, thay đổi quy trình duyệt hay tự thiết lập phân quyền phù hợp với nhu cầu quản trị của doanh nghiệp mình. Nhờ vậy, nâng cao tính chủ động trong quản trị đồng thời tăng cường hiệu quả bảo mật thông tin cho doanh nghiệp.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp tối ưu chi phí

Với mong muốn đồng hành với khách hàng doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi và khuyến khích chuyển đổi số, ngân hàng NCB áp dụng hàng loạt chính sách về phí hấp dẫn cho khách hàng sử dụng ngân hàng số như: Miễn 100% phí đăng ký, miễn 100% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, và

miễn phí chi lương online trọn đời qua NCB iziBankbiz. Nhờ đó, các doanh nghiệp không chỉ tối ưu được nguồn lực mà còn tiết giảm chi phí vận hành.

NCB cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi đồng hành “tăng tốc” dịp cuối năm với các doanh nghiệp. Cụ thể, từ nay tới hết 31/12/2023, khách hàng doanh nghiệp phát sinh giao dịch chuyển khoản trên NCB iziBankbiz với mức giao dịch trong tháng từ 5 tỷ - 20 tỷ đồng sẽ nhận ngay tiền thưởng tương ứng từ 500,000 đồng - 2,000,000 đồng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số, trong những năm gần đây, NCB đã liên tục đầu tư nền tảng hạ tầng công nghệ mới, xây dựng hệ sinh thái số, cải tiến tính năng trên các ứng dụng ngân hàng số, đưa khách hàng trở thành đối tượng được hưởng lợi trong kế hoạch chuyển đổi số.

Việc đưa vào vận hành ngân hàng số NCB iziBankbiz với các tính năng ưu việt và ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp một lần nữa khẳng định nỗ lực không ngừng của NCB trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ trên mọi phương diện, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, với mục tiêu mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ncb-izibankbiz-nguoi-ban-dong-hanh-tin-cay-tro-luc-cho-cac-doanh-nghiep>